



Tháng 9 năm 2023 Vietnamese | Tiếng Việt

# Chúng tôi đang hướng tới việc dỡ bỏ các chung cư nhà ở xã hội cũ.

## Chúng tôi sẽ hỗ trợ người thuê nhà từng bước một.

Tất cả người dân Victoria đều xứng đáng có được nhà ở an toàn, đảm bảo và giá cả phải chăng. Đã đến lúc chúng ta phải thực hiện một bước tiếp theo quan trọng nhằm cung cấp những ngôi nhà hiện đại hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và dễ tiếp cận hơn, phù hợp với mục đích và làm phong phú thêm cho cộng đồng thịnh vượng của chúng ta.

### Điều này có ý nghĩa gì với quý vị?

Không có gì thay đổi chỉ sau một đêm. Quý vị sẽ không cần phải chuyển nhà ngay.

Việc dỡ bỏ các chung cư nhà ở xã hội cũ sẽ mất một thời gian và Homes Victoria sẽ đảm bảo những người thuê nhà tiếp tục có một nơi gọi là nhà khi công việc này tiến triển.

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với quý vị để nhận phản hồi và hiểu nhu cầu nhà ở của quý vị.

Việc dỡ bỏ các chung cư nhà ở xã hội cũ sẽ cải thiện chất lượng, sự thoải mái và đáng sống về nhà ở cho các cư dân và những người cần nhà ở.

### Dỡ bỏ những chung cư cũ

Các chung cư nhà ở xã hội cũ của chúng ta sắp hết thời hạn hoạt động và việc tiếp tục sửa chữa các tòa nhà này theo tiêu chuẩn hiện đại để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của cộng đồng là không còn khả thi nữa.

Từ hôm nay, chúng tôi bắt đầu nỗ lực hướng tới việc dỡ bỏ các chung cư nhà ở xã hội cũ.

Trong những năm và thập kỷ tới, Homes Victoria sẽ dỡ bỏ và chuyển đổi 44 chung cư kiểu cũ trên khắp Melbourne để cung cấp những ngôi nhà hiện đại, dễ tiếp cận và cơ sở cộng đồng tốt hơn nhằm làm phong phú thêm cộng đồng của chúng ta.

Tất cả cư dân sẽ được cung cấp thông tin và hỗ trợ toàn diện (bao gồm cả thông tin bằng nhiều ngôn ngữ) trong những tháng tới về các bước tiếp theo khi chúng tôi chuyển sang loại bỏ chung cư và xây dựng nhà ở mới và tốt hơn.



## Lắng nghe cộng đồng

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Khi tiến tới việc dỡ bỏ các chung cư nhà ở xã hội cũ, chúng tôi có mặt ở đây để hiểu rõ và trả lời các thắc mắc của quý vị.

Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị để hiểu về:

- điều gì là quan trọng với quý vị và cộng đồng
- quý vị muốn nhận thông tin như thế nào và
- sự lựa chọn và nhu cầu nhà ở cá nhân của quý vị.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ có mặt trực tiếp để trả lời các câu hỏi của quý vị cũng như đưa ra lời khuyên và hỗ trợ.

## Hỗ trợ quý vị ở từng giai đoạn

Quý vị và cộng đồng của quý vị là trung tâm của chương trình này – chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị từng bước.

Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với quý vị và cộng đồng của quý vị để đảm bảo quý vị có thông tin khi quý vị cần

Mặc dù kế hoạch dỡ bỏ các chung cư nhà ở xã hội sẽ mất một thời gian nhưng chúng tôi sẽ cung cấp một đội ngũ tận tâm và giàu kinh nghiệm để làm việc với quý vị trong suốt quá trình này.

## Thông tin thêm

Gọi **1800 716 866** để có thông dịch viên hoặc e-mail [enquiries@homes.vic.gov.au](mailto:enquiries@homes.vic.gov.au)

**Tham gia** buổi thông tin cộng đồng ngắn. Thời gian và ngày tháng sẽ có trên trang mạng của chúng tôi và trong tiền sảnh của tòa nhà

Truy cập trang mạng [homes.vic.gov.au](https://homes.vic.gov.au)



**Tìm hiểu thêm và truy cập các bản dịch**  
của tất cả các tài liệu thông qua mã QR này

[homes.vic.gov.au](https://homes.vic.gov.au)